



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ได้แก่

๑. ตำแหน่ง คณงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง คณงาน (ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงานประจำรถขยะ

ลำดับที่ สอบได้	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายเอกพล กิมเฉียง	๙๕.๖๗	๙๕.๖๗	

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงาน (ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

ลำดับที่ สอบได้	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายธรรมยุทธ แซ่ซื่อ	๙๕.๐๐	๙๕.๐๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบ ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างในตำแหน่งที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง สำหรับผู้ที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ จะมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว โดยจะเริ่มปฏิบัติงานได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

อนึ่งหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานจ้าง และให้สิ้นสุดสัญญาจ้างทันที โดยถือว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗


(นายชาลี เมืองนก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้